

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /GSQL – GQ2

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Kính gửi: Công ty AJINOMOTO Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1874/CV-AJI-2020 của Công ty AJINOMOTO Việt Nam xin hướng dẫn về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS:

+ Mã loại hình A12: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

+ Mã loại hình A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hoá theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

Theo trình bày, Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi nhập khẩu hàng hóa làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất nội bộ của Công ty hoặc dùng để bán trực tiếp cho một số khách hàng tại Việt Nam (không qua sản xuất), Công ty có thể sử dụng mã loại hình A12 hoặc A41 tùy theo mục đích sử dụng đối với hàng hóa đó khi đăng ký tờ khai hải quan và nộp các loại thuế theo quy định. Hàng hóa sau khi đã thông quan, đưa qua khu vực giám sát hải quan được phép sử dụng, lưu thông trên thị trường và không thuộc phạm vi giám sát, quản lý của cơ quan hải quan.

Do đó, Công ty có trách nhiệm sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan theo nhu cầu và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tuân thủ đúng theo các quyền của Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Về thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan khi có sai

sót hoặc điều chỉnh, Công ty căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến đề Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

